



ดอนข้งใหญ่

ISSN.01257765
NEWSLETTER

PHETCHABURI RAJABHAT UNIVERSITY

<http://news.pbru.ac.th>

ปรัชญา : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ยึดมั่นในแนวทางของการเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อปวงชนและเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

ปีที่ 32 ฉบับที่ 36
วันที่ 10 - 16 มีนาคม 2553



นักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรี
เยี่ยมชมแหล่งเรียนรูระบบบริหารจัดการห้องสมุดและสารสนเทศ
เมื่อวันอังคารที่ 2 มีนาคม 2553
ณ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ทิศทางมหาวิทยาลัย จะก้าวไปด้วยกันอย่างไร

“ ... มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีนั้น เป็นมหาวิทยาลัยที่จะอยู่กับคนส่วนใหญ่ในท้องถิ่นของภูมิภาคแถบนี้ เป็นมหาวิทยาลัยของประชาชน โดยประชาชนและเพื่อประชาชน เพื่อยกระดับความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ของทุกภาคส่วนของคนในสังคม ...”



ต่อจากฉบับที่แล้ว ... เมื่อครั้งหนึ่งทหารไทยรบกับทหารพม่า ทหารไทยหมดแรง หินมาและหลบซ่อนตัวอยู่ในวัดท่าไชย ได้อาบน้ำ ตีมน้ำบริเวณวัดท่าไชย จนได้รับชัยชนะ จึงเรียกทำน้ำนี้ว่า **ทำน้ำวัดท่าไชย** และทำน้ำนี้ถือว่าเป็นแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์เป็น 1 ใน 5 น้ำศักดิ์สิทธิ์ของประเทศไทย จะอยู่ในพระราชพิธีต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็พิธีมงคลสมรส ครองราชย์ หรือแม้แต่เรื่องของภวน้ำพิพัฒน์สัตยา เราต้องไปรี้อพื้นเพื่อ สร้างความภาคภูมิใจให้กับคนเพชรบุรีว่า ได้มีส่วนร่วมในการปกป้องประเทศ

นี่เป็นมิติหนึ่งของพันธกิจ มหาวิทยาลัยจึงปรับแผนงานโครงการใหม่ โดยหวังว่าภายใน 5 ปี เราจะเป็มหาวิทยาลัยในท้องถิ่นที่สามารถนำท้องถิ่นได้ในกระแสแห่งโลกาภิวัตน์ ในกระแสแห่งการค้าเสรี เพราะเราเชื่อว่า**คุณภาพของสังคมขึ้นอยู่กับคุณภาพของคน คุณภาพของคนขึ้นอยู่กับคุณภาพของการศึกษาและการเลี้ยงดูในครอบครัว** เราเป็นสถาบันการศึกษาจึงปฏิเสธไม่ได้ว่าเรามีส่วนร่วมทำให้สังคมมีคุณภาพให้ได้ นี่คือการความตั้งใจและปรารถนาในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย และยิ่งไปกว่านั้นเราวิเคราะห์ว่าประเทศไทยต้องซื้อเทคโนโลยีมาจากต่างประเทศแต่ละปีมากมาย เราผลิตข้าวได้เป็นอันดับต้น ๆ ของโลกแต่เราต้องเอาเงินจากการขายข้าวไปซื้อเทคโนโลยีมาใช้ ถ้าถามว่าต้องผลิตข้าวอีกเท่าไรเพื่อที่จะไปซื้อเทคโนโลยีกลับมา เราคงไม่มีคำตอบที่ระบุให้แน่นอนได้ แต่เรารู้ว่าเราต้องผลิตจะทำอย่างไรให้คนไทยของเรามีความรู้ มีความคิดด้านวิทยาศาสตร์และเอาวิทยาศาสตร์มาพัฒนาเป็นเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการพัฒนาประเทศในการแก้ปัญหา จึงมีการตั้งโรงเรียนสาธิตที่เน้นวิทยาศาสตร์ เป็นสาธิตมัธยมเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้คนในท้องถิ่นคนในพื้นที่ที่สนใจในด้าน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เข้ามาเรียนเข้ามาฝึก เนื่องจากเรามีเครื่องมือทางด้านวิทยาศาสตร์ที่ดีที่สุดอยู่ในสถานศึกษาในภูมิภาคแถบนี้ ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ที่ได้รับจากธนาคารโลก เรากำลังคิดต่อไปว่า ในโลกการจัดการศึกษา มีใช้จัดการศึกษาเพื่อวันนี้ แต่เป็นการจัดการศึกษาเพื่อชีวิต ถ้าถามว่าเราจะจัดการศึกษาในเรื่องนี้อย่างไร เมื่อเรารู้ว่าความรู้เปลี่ยนแปลงเร็ว วิทยาการเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงเร็ว นี่คือการท้าทาย ความรู้มันเก่าได้ แต่ความคิดของมนุษย์ถ้าเขาคิดอย่างต่อเนื่องมันไม่เก่าและ มันจะอยู่กับโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงได้ โลกที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงและมีความเสี่ยงสูง การอยู่ในชีวิตนี้จึงไม่ใช่ของง่ายต้องพยายามปรับรูปแบบการเรียนใหม่แทนที่จะจำความรู้ แต่ถ้าเรียนด้วยการปฏิบัติเราเรียนเพื่อให้ได้ประสบการณ์แล้วเอาประสบการณ์กลับมาเป็นความรู้

กล่าวโดยสรุปว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีนั้นจะเป็นมหาวิทยาลัยที่จะอยู่กับคนส่วนใหญ่ในท้องถิ่นของภูมิภาคแถบนี้ **เป็นมหาวิทยาลัยของประชาชน โดยประชาชนและเพื่อประชาชน** เพื่อยกระดับความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ของทุกภาคส่วนของคนในสังคมให้อยู่ในท่ามกลางของการเปลี่ยนแปลงและกระแสอันหลังไหลของโลกาภิวัตน์ ด้วยคำนึงถึงมาตรฐาน คุณภาพ สภาพแวดล้อมที่ดึงดูด เชี่ยวชาญ รมรื่น รมเย็น และสะอาด พร้อมทั้งให้ออกาสกับบุคคล

เมื่อหลักการเป็นเช่นนี้ วิธีปฏิบัติต้องไม่ทิ้งจากหลักการตรงนี้ การบริหารจัดการต้องมีการติดตามผลเป็นระยะ ๆ จากจุดนี้ต้องการที่จะกราบเรียน พ่อแม่ พี่น้อง ประชาชน ว่า ถ้าท่านสำเร็จ เราก็สำเร็จ ถ้าเราล้มเหลวท่านก็ล้มเหลว เพราะเราถือว่าท่านกับเรานั้นเป็นหุ้นส่วนของเราและกัน เป้าหมายคือทำให้หุ้นส่วนของเราและกันนั้น ไม่ว่าจะเป็องค์กรท้องถิ่น

ส่วนราชการอื่น และที่สำคัญที่สุด คือ พ่อแม่พี่น้องประชาชนที่เป็นเป้าหมายสำคัญที่สุดของการพัฒนาประเทศ ของการจัดการศึกษา และความมั่นคงของประเทศ

ตอนนี้เรามองว่าพื้นที่ของเรา 316 ไร่ แคบไป เพราะมหาวิทยาลัยแห่งนี้จะต้องอยู่กับคนเพชรบุรี ต่อไปอีกนับเป็นร้อยปี ต้องทำวันนี้เพื่อวันหน้า ไม่ใช่ทำวันนี้เพื่อวันนี้ ทำวันนี้เพื่อวันหน้าเหมือนกับที่เรามีวันนี้เพราะคนในอดีต.

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ศึกษาดูงานด้านระบบการบริหารงาน



มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดย ผศ.ศรชัย เย็นเปรม ผศ.ชาวลิต คงแก้ว รองอธิการบดี และ พนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2553 ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี อาคารวิทยากรมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เห็นว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับการยอมรับว่ามีระบบการบริหารงานในด้านงานบริหารการคลัง และงานด้านนโยบายและแผนที่มีประสิทธิภาพ จึงขอศึกษาดูงานในระบบดังกล่าว

นักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์ เข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย

สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นำโดย อาจารย์ทัศนัย ทั้งทอง และอาจารย์พงษ์ลดา ทั้งทอง นำนักศึกษาชั้นปีที่ 4 จำนวน 4 คน คือ นายคธาวัช ทองลอย นายณงยุทธ ศรีเมือง นายสุธี กลิ่นฉุน และนายอรุณ ยังยืนยง เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย ระดับอุดมศึกษา ซึ่งทุนการศึกษาเพื่อส่งเสริมการศึกษาและวิชาชีพ ด้านกฎหมาย เนื่องในโอกาส "วันทนายความ 53" โดยจัดการแข่งขันขึ้น เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 11.00-17.30 น. ณ ห้อง Sapphire 5-6 ศูนย์ประชุมอิมแพ็คเมืองทองธานี



ในการนี้ มหาวิทยาลัยและนักศึกษาผู้เข้าร่วมการแข่งขันดังกล่าว ได้รับใบประกาศรับรองเป็นผู้ส่งเสริมกิจกรรมทางวิชาการ เนื่องในการเข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย "วันทนายความ 53" จากสภาทนายความ อีกทั้ง นักศึกษา ยังได้รับประสบการณ์ตรงในการเข้าร่วมแข่งขันและเป็นการสร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยอีกด้วย

กองพัฒนานักศึกษา

Division of Student Development, Phetchaburi Rajabhat University.



งานฉลองบัณฑิต ปี 2553

นางนัยวรรณ เอมนุกุลกิจ ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา แจ้งว่า สมาคมศิษย์เก่าราชภัฏเพชรบุรี จัดงานฉลองบัณฑิต ประจำปี 2553 ให้แก่บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2551-2552 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2553 ณ หน้าอาคารวิทยากริมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยมี นายยุทธพล อังกินันท์ เลขาธิการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา รักษาการอุปนายกสมาคมศิษย์เก่าราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานเปิดงาน ผศ.ดร.นิวัต กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กล่าวแสดงความยินดีแก่บัณฑิต และ ผศ.ศรชัย เย็นเปรม รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กล่าวต้อนรับ โดยในงานมีดารานักแสดง นักร้อง และบัณฑิตเข้าร่วมงาน จำนวน 1,851 คน ในงานนี้ สมาคมศิษย์เก่าราชภัฏเพชรบุรี ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการจัดงานดังกล่าวจนประสบ ความสำเร็จ ด้วยดี มา ณ โอกาสนี้



บริจาคโลหิตช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์



ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา แจ้งว่า ตามที่ เทศบาลนครจังหวัดเพชรบุรี มารับบริจาคโลหิต ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2553 ณ บริเวณหน้าคณะวิทยาการ

จัดการ (อาคารใหม่) นั้น ซึ่งมีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมกันบริจาคโลหิต จำนวน 100 ราย ได้โลหิตจำนวน 45,000 ซีซี ในการนี้ กองพัฒนานักศึกษา ขอขอบคุณผู้บริจาคโลหิตทุกท่าน มา ณ โอกาสนี้

โครงการค่ายเรียนรู้คุณธรรม นำชีวิตพอเพียง ปี 2553

ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา แจ้งว่า ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 ได้กำหนดวิสัยทัศน์ของประเทศไทยไว้โดยมุ่งพัฒนาสู่สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน (Green and Happiness Society) คนไทยมีคุณธรรม นำความรอบรู้ รู้เท่าทันโลก ครอบครัวยุ่งุ่น ชุมชนเข้มแข็ง สังคมสันติสุข เศรษฐกิจมีคุณภาพเสถียรภาพและเป็นธรรม สิ่งแวดล้อมมีคุณภาพและทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน อยู่ภายใต้ระบบบริหารจัดการประเทศที่มีธรรมาภิบาล ดำรงไว้ซึ่งระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เพื่อให้บรรลุตามพันธกิจการพัฒนาประเทศ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงได้จัดให้มีการดำเนินงานโครงการกิจกรรมนิสิตนักศึกษาในลักษณะ “ค่ายเรียนรู้คุณธรรม” เพื่อเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยส่งเสริมให้สังคมไทยเป็นสังคม “อยู่เย็นเป็นสุข” (Green and Happiness Society) โดยกิจกรรมจะประกอบไปด้วยการส่งเสริมในนิสิตนักศึกษา

มีโอกาสเรียนรู้คุณธรรมที่เป็นพื้นฐานสำคัญของแต่ละชุมชนที่นำไปสู่การเป็นชุมชนที่มีความสุขความเข้มแข็งโดยใช้ชื่อกิจกรรม “ค่ายเรียนรู้คุณธรรม นำชีวิตพอเพียง ปี 2553”

เพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายดังกล่าว กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จึงจัดทำโครงการค่ายเรียนรู้คุณธรรม นำชีวิตพอเพียง ปี 2553 ในระหว่างวันที่ 19-23 เมษายน 2553 ณ จังหวัดเพชรบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ตรง และเรียนรู้จากการไปสัมผัสหรือปฏิบัติงานจริงในชุมชนเข้มแข็งมีความสุขโดยเฉพาะการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ที่เกิดขึ้นในชุมชนจนนำไปสู่สังคมอยู่เย็นเป็นสุข

ในการนี้ จึงขอเชิญชวนนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ท่านใดสนใจสามารถสมัครหรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ งานกิจกรรมกองพัฒนานักศึกษา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป (รับจำนวนจำกัด)

ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ฯ (ภ.ง.ด.90, ภ.ง.ด.91) ประจำปีภาษี 2552

ขณะนี้ ถึงกำหนดเวลายื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.90/91) ประจำปีภาษี 2552 มีกำหนดเวลาการยื่นแบบตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2553 โดยยื่นแบบแสดงรายการได้ ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุกสาขา ในเวลาราชการ หรือ ท่านสามารถยื่นแบบแสดงรายการ ได้ด้วยตนเองทางอินเทอร์เน็ต โดยยื่นผ่านทางเว็บไซต์ของ กรมสรรพากรที่ www.rd.go.th ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

จึงขอเชิญชวนผู้มีเงินได้ ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแต่เนิ่น ๆ หากมีเงินคืนภาษีท่านจะได้รับเงินคืนอย่างรวดเร็ว

นอกจากนี้ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้มีเงินได้ สำนักงานสรรพากรพื้นที่เพชรบุรี ได้เปิดบริการตั้งบูธเพื่อรับยื่นแบบ ภ.ง.ด. 90/91 ทางอินเทอร์เน็ต ณ ศูนย์การค้าบิ๊กซี สาขาเพชรบุรี ชั้น 2 ในระหว่างวันที่ 15-31 มีนาคม 2553 ตั้งแต่เวลา 10.00-18.00 น. กรณีท่านต้องการยื่นแบบทาง

อินเทอร์เน็ต
ณ บูธบริเวณ
ศูนย์การค้า
บิ๊กซี สาขา
เพ ช ร บุ ร รี่
กรุณาเตรียม
หลักฐาน
ดังนี้



หนังสือรับรองหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย เอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการหักลดหย่อน ทะเบียนบ้านที่มีชื่อผู้มีเงินได้ และกรณีท่านใดเคยลงทะเบียนการยื่นแบบปีก่อนไว้แล้ว กรุณานำเอา Password มาด้วย

หากท่านต้องการคำแนะนำ หรือ มีข้อสงสัยประการใด กรุณาสอบถามได้ที่ สำนักงานสรรพากรพื้นที่เพชรบุรี หมายเลขโทรศัพท์ 0-3242-4236-7

เรื่องแจ้ง จาก ก.จ.

สำนักงาน ก.พ. จัดประชุมส่วนราชการ เรื่องการพัฒนาระบบตำแหน่งลูกจ้างประจำของส่วนราชการ เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2553 ณ หอประชุมสุขุมน้อยประดิษฐ์ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี เพื่อชี้แจงการพัฒนาระบบ ตำแหน่งลูกจ้างประจำ และการจัดตำแหน่งเข้าสู่ระบบใหม่ โดยมี 4 กลุ่มงาน ดังนี้

1. กลุ่มงานบริการพื้นฐาน
2. กลุ่มงานสนับสนุน
3. กลุ่มงานช่าง และ
4. กลุ่มงานเทคนิคพิเศษ

โดยมีผลบังคับใช้ ณ วันที่ 1 เมษายน 2553 ส่วนรายละเอียดชื่อตำแหน่งลูกจ้างประจำและระดับชั้นงานตามระบบใหม่ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.pbru.ac.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานบริหารงานบุคคล

ประชุมปฏิบัติการวิทยากรอาวุโส ด้าน ICT เพื่อยกระดับการเรียนการสอน

คณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นำโดย ดร. อัจฉรีย์ ภูมวรรณ อาจารย์อภิรัตน์ วงศ์ศุภชาติ และ อาจารย์อรรถภาพ มณีเต็ม ได้รับเชิญโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาระดับพื้นฐาน (สพฐ.) จัดให้มีการประชุมปฏิบัติการวิทยากรอาวุโส โครงการพัฒนาบุคลากรด้านบูรณาการการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อยกระดับการเรียนการสอน ระหว่าง 21-26 กุมภาพันธ์ 2553 ณ โรงแรมแม็กซ์ ถนนพระราม 9 กรุงเทพมหานคร ได้รับความรู้ ความเข้าใจในการจัดการเรียนรู้ที่ใช้ ICT มาเป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพื่อสนับสนุนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน อาทิ การใช้เทคโนโลยีเว็บ 2.0 การแบ่งปันสาระระหว่างครูและนักเรียนผ่านบล็อก (blog) การใช้โปรแกรมสร้างชิ้นงานมัลติมีเดีย Scratch การใช้แหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ eDLTV การใช้ไตร่ตรอง (Reflection) ตลอดจนแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นวิธีการเรียนรู้ด้วยโครงงาน (Project Base Learning) เพื่อตอบสนองสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรแกนกลางของการศึกษาขั้นพื้นฐาน



จากนั้นวิทยากรอาวุโสทั้ง 3 ท่านพร้อมกับทีมวิทยากรจากสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน (สทร.) จะถ่ายทอดกระบวนการดังกล่าวให้แก่ศึกษานิเทศก์ในเขตพื้นที่ภาคกลางตอนล่าง รวมจำนวนกว่า 80 คน ระหว่างวันที่ 28 มีนาคม - 2 เมษายน 2553 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีต่อไป ซึ่งสามารถติดตามข่าวสารบนเว็บไซต์เครือข่ายสังคม (Social Networking) ได้ทาง <http://kruthai.ning.com/>

สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ศึกษาดูงาน



สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดโครงการศึกษาดูงานและทัศนศึกษา ให้แก่นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ณ จังหวัดชลบุรี เพื่อเป็นการพัฒนาความรู้ เพิ่มพูนทักษะและประสบการณ์ให้แก่นักศึกษา ชมศิลปะการแสดงอัลคาซาร์โชว์ ฟังการบรรยายสรุป “กลยุทธ์การตลาด” ณ สวนนงนุช วันที่ 10-12 กุมภาพันธ์ 2553

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจฯ เข้าร่วมสัมมนา “กลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ”



ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เข้าร่วมการอบรมสัมมนา “กลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ” โดยมีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นที่ปรึกษาโครงการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันและการลงทุนภาคอุตสาหกรรม (โครงการศูนย์บ่มเพาะการพัฒนาผลิตภัณฑ์ กระบวนการผลิต การวิจัยพัฒนา) ซึ่งได้รับการสนับสนุน

จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ระหว่างวันที่ 4-5 และ วันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2553 โดยมีหัวข้อย่อยในการอบรม ดังนี้ การกำหนดกลยุทธ์การตลาด (อาจารย์ภูสิต เพ็ญศิริ) การคิดเชิงกลยุทธ์ (รศ.ดร.สมชาย ภคภาสวิวัฒน์) ผู้นำองค์กรแบบ Smart (อาจารย์บตี ตรีสุคนธ์) และ การบริหารกระแสเงินสดเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน (อาจารย์ธเนศ มหโกไคย)

เทคโนโลยีสารสนเทศ จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา

ผศ.ศิวพร เหมียดโรสง รองคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ประธานคณะกรรมการดำเนินงานในการจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา แจ้งว่า เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2553 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการจัดปัจฉิมนิเทศนักศึกษาขึ้น โดย ดร.จาริก ชุกิตติกุล คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานในพิธีเปิด

ซึ่งการปัจฉิมนิเทศนักศึกษามีการจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้าง



ความรู้ ความเข้าใจ และเตรียมความพร้อมที่จะออกไปทำงานให้กับนักศึกษาที่กำลังจะจบการศึกษา โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษาปีที่ 1, 2 และ 3 เข้าฟังการปัจฉิมนิเทศด้วยเพื่อสะสมประสบการณ์ อีกทั้งยังเป็นการสร้างความรัก ความสามัคคี และความทรงจำที่ดีให้แก่นักศึกษาในคณะ

การจัดงานครั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์จากศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จในการทำงานมาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับประสบการณ์การทำงาน การทำงานทำ การเตรียมความพร้อมในการทำงาน ได้แก่ คุณนคร พูลทวี เจ้าของกิจการธุรกิจคอมพิวเตอร์ บริษัท คอมพลัสไอทีเซอร์วิส, คุณนริศ เอี่ยมสำอาง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ แผนกกลุ่มพัฒนาระบบสุขภาพ โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี และคุณรัตนชัย ชุนพ์หวนิช ผู้จัดการอาวุโส แผนกคอมพิวเตอร์ บริษัท เลมาร์ท จำกัด (มหาชน) โดยการปัจฉิมนิเทศครั้งนี้ประสบผลสำเร็จด้วยดี



☒ สรุปผลการประชุม ผลิตภัณฑ์วิชาการ

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้เชิญคณะกรรมการการจ่ายเงินทุนสนับสนุนการผลิตผลงานวิชาการ ประชุมครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมวิชาการ โดยมี ผศ.ดร.เสนาะ กลิ่นงาม รองอธิการบดีเป็นประธานในการประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาเกณฑ์การพิจารณาการรับทุนผลงานวิชาการ (ตามข้อ 9 ของระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจ่ายเงินทุนสนับสนุนการผลิตผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2552) เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานดังนี้

1. ผลงานที่จะขอรับทุนสนับสนุน ประเภทเอกสารตำรา ต้องมีรูปแบบการเขียนและคุณภาพตามเกณฑ์ที่ ส.ก.อ. กำหนด

2. ต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยได้รับทุนสนับสนุนจากแห่งใดมาก่อน

3. กรณีผลงานประเภทบทความทางวิชาการ แบ่งเป็นภายในมหาวิทยาลัย และภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ-ต่างประเทศ) ถ้าภายในมหาวิทยาลัยจะแบ่งเป็น ระดับคณะ สำนัก มหาวิทยาลัย ต้องผ่านคณะกรรมการกลั่นกรองสนับสนุน 1,000 - 5,000 บาท นอกจากนี้ต้องมีคุณภาพตามเกณฑ์ ส.ก.อ. (เกณฑ์คุณภาพ) คือ ถูกต้อง ทันสมัย เป็นประโยชน์ต่อวงการวิชาการ มีการวิเคราะห์ ใช้อ้างอิงได้ ถูกเบิก สร้างสรรค์ และเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง

4. กรณีส่งเค้าโครงเรื่องของผลงานวิชาการ ต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการและภายหลังหากมีการเปลี่ยนแปลงเรื่อง ต้องนำเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาด้วย นอกจากนี้ผลงานทางวิชาการที่เสนอต้องสัมพันธ์และสอดคล้องกับเค้าโครงเรื่องที่เสนอมาก่อนแล้ว

5. เนื้อหาสาระของผลงานวิชาการต้องไม่ซ้ำซ้อนกับผลงานวิชาการของผู้อื่น หรือของตนเองที่เสนอในโอกาสอื่นๆ

6. กรณี ผลงานวิชาการที่อยู่ในเงื่อนไของรับการรับทุนวิจัยสนับสนุนแล้วไม่สามารถมาขอรับเงินสนับสนุนได้อีก

7. กรณีที่มีความจำเป็นต้องมีกรกลั่นกรองผลงานทางวิชาการ คณะกรรมการสามารถเสนอแต่งตั้งคณะผู้ทรงคุณวุฒิหรือคณะอนุกรรมการ ตามคำแนะนำของคณบดี เพื่อช่วยกลั่นกรองผลงานทางวิชาการได้

กำหนดการประชุมครั้งที่ 2/2553 จะประชุมเพื่อพิจารณาเงินสนับสนุนให้แก่ผู้ที่ขอรับการสนับสนุนการผลิตผลงานทางวิชาการ ในวันที่ 11 มีนาคม 2553 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมวิชาการ

☒ งานประกันคุณภาพการศึกษา ส่งนักศึกษาเข้าร่วมสัมมนา

ตามที่ ศูนย์วิทย์พัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เพชรบุรี จะจัดสัมมนาเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ร่วมกับนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี โดยได้เชิญนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชในเขตพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี ได้แก่ วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรี มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี และมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยกำหนดการจัดสัมมนาในวันอังคารที่ 9 มีนาคม 2553 ณ ศูนย์วิทย์พัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เพชรบุรี โดยทางมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้ขอความร่วมมือให้ส่งนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จำนวน 15 คน เข้าร่วมเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษาศึกษา

ในการนี้ งานประกันคุณภาพการศึกษาศึกษา ได้ประสานกับกองพัฒนานักศึกษาเพื่อคัดเลือกนักศึกษาที่จะเข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

☒ งานประกันคุณภาพการศึกษา ต้อนรับคณะศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

กองนโยบายและแผนงาน ร่วมกับ งานประกันคุณภาพการศึกษา ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน เรื่องระบบการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานกำกับการปฏิบัติราชการ และงานประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการดำเนินงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยมี ผศ.เชาวลิต คงแก้ว รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นายสะอาด เข้มสีดา ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนงาน ผศ.รพีพรรณ เทียมเดช ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการฯ ผศ.สุมาลี งามสมบัติ รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการฯ และเจ้าหน้าที่สำนักส่งเสริมวิชาการฯ และเจ้าหน้าที่กองนโยบายและแผน ร่วมให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นและเป็นกันเอง

การศึกษาดูงานในครั้งนี้เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันทั้งสองมหาวิทยาลัย โดยมี คณาจารย์และเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จำนวน 10 คน เมื่อวันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี อาคารวิทยากรมัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

นักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์ ศึกษาดูงาน บ้านกาญจนาภิเษก



สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นำโดยอาจารย์ศิรินทร์ อินทวิชะ และอาจารย์พงษ์ลดา ทังทอง นำนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่กำลังศึกษาวิชาสิทธิมนุษยชน และนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ จำนวน 50 คน ศึกษาดูงานบ้านกาญจนาภิเษก พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ และพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2553 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจในวิชาสิทธิมนุษยชนอย่างแท้จริง ตลอดจนจนเพื่อเป็นการเปิดโลกทัศน์ให้แก่นักศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมไทย จากอดีตจนถึงปัจจุบัน

สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ศึกษาดูงานภาคเหนือ



สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดกิจกรรมสัมมนาและศึกษาดูงานกิจกรรมนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2552 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จังหวัดลำปาง และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นการพัฒนาผู้นำกิจกรรมและการบริหารงานกิจกรรมของสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ในระหว่างวันที่ 9-13 กุมภาพันธ์ 2553

สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

สถาบันวิจัยฯ จัดอบรมมรดกทางวัฒนธรรม



ผศ.พจนารถ บัวเขียว ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี แจ้งว่า สถาบันวิจัยฯ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีพันธกิจส่งเสริมงานด้านการอนุรักษ์ ทำนุบำรุง ฟื้นฟู สืบสานศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น โดยให้วัฒนธรรมเป็นเครื่องมือในการยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน สร้างวัฒนธรรมให้มีชีวิต เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตของมนุษย์ในชุมชน ดังนั้น สถาบันวิจัยฯ จึงได้ร่วมกับหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมจังหวัด

เพชรบุรี และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครศรีอยุธยา จัดทำโครงการอบรมความรู้เรื่อง "การดูแลบริหารจัดการมรดกทางศิลปวัฒนธรรม" ขึ้น เพื่อตอบสนองนโยบายของกรมศิลปากร ในการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์มรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติสู่สถานศึกษา ประชาชนและกลุ่มเครือข่ายด้านศิลปวัฒนธรรม ในจังหวัดเพชรบุรี ระหว่างวันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2553 ณ หอประชุมภูมิแผ่นดิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยในพิธีเปิดได้รับเกียรติจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผศ.ดร.นิวัต กลิ่นงาม เป็นประธานในพิธี มีกิจกรรมการบรรยายเรื่องแหล่งศิลปกรรมและมรดกทางศิลปวัฒนธรรมที่สำคัญในจังหวัดเพชรบุรี โดยท่านผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านประวัติศาสตร์และโบราณคดี คุณณัฐภักดิ์ จันทวิษ การบรรยายเรื่องการบริหารจัดการมรดกทางศิลปวัฒนธรรม โดย หัวหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนครศรีอยุธยา คุณลักขณา จินदारณย์ และการบรรยายเรื่อง หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ธรรมชาติและศิลปกรรมจังหวัดเพชรบุรีกับการดูแลบริหารจัดการมรดกทางศิลปวัฒนธรรม โดย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัย และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ผศ.พจนารถ บัวเขียว และการประชุมกลุ่มย่อยเรื่องมุมมองของเครือข่ายด้านศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่มีต่อหน่วยงานของกรมศิลปากรและหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและ

ศิลปกรรม จังหวัดเพชรบุรี และในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2553 ผู้เข้ารับการอบรมได้เดินทางไปทัศนศึกษา ณ วัดบางกระพ้อม วัดอัมพวันเจติการาม วัดภูมรินทร์กุฎีทอง วัดโบสถ์ วัดค่ายบางกุ้ง วัดประดู่ หลังเสร็จสิ้นกิจกรรมดังกล่าว เพื่อให้การดำเนินงานด้านวัฒนธรรมเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีกรอบทิศทางทางการดำเนินงานที่ชัดเจน สถาบันวิจัยฯ จึงได้มีพิธีการหารือเรื่องการสร้างเครือข่ายและการทำข้อตกลงความร่วมมือทางด้านวัฒนธรรม (MOU) กับกรมศิลปากร โดยทั้งสองหน่วยงานจะเป็นภาคีเครือข่ายร่วมมือกันสืบสานงานด้านวัฒนธรรมต่อไป ในครั้งนี้ สถาบันวิจัยฯ ขอขอบคุณผู้เกี่ยวข้องทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การเสริมสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ครั้งที่ 1

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจฯ ร่วมกับ คลินิกธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ จะจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการเสริมสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ครั้งที่ 1 ในระหว่างวันที่ 12-14 มีนาคม 2553 เวลา 08.00-16.30น. ณ ห้องประชุม ศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการเขียนแผนธุรกิจและการดำเนินธุรกิจ เพิ่มศักยภาพของคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และบุคคลภายนอกที่สนใจ ให้มีความพร้อมในการเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ และเข้าใจถึงรูปแบบในการดำเนินธุรกิจ ผู้ที่สนใจสามารถ สอบถามข้อมูลได้ที่ 032-493300 ต่อ 1386

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดอบรมคุณธรรมและจริยธรรม

ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดอบรมคุณธรรมจริยธรรม แก่นักเรียน นักศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้อง โดย พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต ณ ห้องประชุมวิทยากริมย์ 1 อาคารวิทยากริมย์ เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2553 เวลา 13.00-16.30 น. ทั้งนี้ผู้สนใจและเข้าร่วมการอบรมเป็นจำนวนมาก โดยผู้เข้ารับการอบรมได้รับทั้งความรู้ ความซาบซึ้ง และความสนุกสนานจากการอบรมเกี่ยวกับการประพฤติตนในการใช้ชีวิตในวัยเรียนและในอนาคต



ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน



เมื่อวันอังคารที่ 2 มีนาคม 2553 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี โดยมี นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 1 จำนวน 87 คน เข้าเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ระบบบริหารจัดการงานห้องสมุดและสารสนเทศ ของสำนักวิทยบริการฯ เพื่อนำไปปฏิบัติจริงและใช้ในการประกอบวิชาชีพในอนาคต

โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อผู้ประกอบการ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดโครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อผู้ประกอบการ เพื่อการสนทนาในครอบครัว ในระหว่างวันที่ 1-19 มีนาคม 2553 โดยมีการอบรมแบ่งออกการอบรมเป็น 2 ช่วง ดังนี้ กลุ่มที่ 1 เวลา 18.00-20.00 น. กลุ่มที่ 2 เวลา 16.00-18.00 น. ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คณะมนุษยศาสตร์ฯ โทร. 1206

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

PHETCHABURI RAJABHAT UNIVERSITY

สถาบันอุดมศึกษาเพื่อป้องกันและเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น



ผศ.ศรัย เย็นเปรม ผศ.เชาวลิต คงแก้ว รองอธิการบดี
พร้อมคณาธิการงานมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2553



อาจารย์ศิริพร อินทวิระ และอาจารย์พงษ์ลดา ทั้งสอง
นำนักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์
ศึกษาดูงานบ้านกาญจนาภิเษก
เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2553



นักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์
จัดโครงการศึกษาดูงานและทัศนศึกษา
ณ วันที่ 10-12 กุมภาพันธ์ 2553 จังหวัดชลบุรี

ดร.จารึก ชุกติติกุล คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
เป็นประธานเปิดการปัจฉิมนิเทศ
เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2553

เจ้าของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 หมู่ 8 ตำบลนาบัว อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000 โทร. 0 3249 3300 307
ที่ปรึกษา ผศ.ดร.นิวัต กลิ่นงาม อธิการบดี ผศ.ศรัย เย็นเปรม ผศ.เชาวลิต คงแก้ว ผศ.ดร.เสนาะ กลิ่นงาม ผศ.ดร.กาญจนา บุญสูง รองอธิการบดี
ผศ.ดร.พิมพ์ระวี ใจบุญสังข์ วศ.ยศ วีระเดชพงศ์ ผศ.สาโรช เมื่อกบฏขาว อ.สุรชัย ทรัพย์เพิ่ม ผศ.ชำนาญ งามสมบัติ นางสมพร พิริยะสุทธาว
บรรณาธิการประจำฉบับ ผศ.ชำนาญ งามสมบัติ หัวหน้ากอง บก. นางอัญจิกา ฉาวรเวช
กองบรรณาธิการ นายเสวี ฉาวรเวช นางสาวสนันหา รักษาพรภักดิ์ ทีมงานเครือข่ายประชาสัมพันธ์ คณะ/สำนัก/สถาบัน